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26  เมษายน 2567 

เร่ือง   ขอนาํส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2567 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ขอนาํส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2567 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2567 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย หากท่านมีขอ้แก้ไขหรือข้อทกัทว้ง

ประการใดเก่ียวกบัรายงานดงักล่าวกรุณาแจง้ให้ ปตท. ทราบท่ี corporatesecretary@pttplc.com หรือทาง

โทรสารหมายเลข 0-2537-3887 ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567 เพื่อ ปตท. จะไดร้วบรวมดาํเนินการต่อไป 

หากไม่มีขอ้แกไ้ขหรือขอ้ทกัทว้งใดๆ ปตท. ถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมน้ีแลว้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2567 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

––––––––––– 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดย บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) เลือกใชร้ะบบควบคุมการประชุมผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั  พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการประเมินความสอดคลอ้งของ

ระบบควบคุมการประชุมจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผูใ้ห้บริการท่ีมี

มาตรฐานตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ปตท.จดัให้มีการบนัทึกการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2567 ในรูปแบบวีดิทศัน์ เพื่อเผยแพร่ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถรับชมในภายหลงัผา่นทางเวบ็ไซดข์อง ปตท. 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

ปตท. ไดจ้ดัฉายวีดิทศัน์แนะนาํวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนาํวิธีการออก

เสียงลงคะแนนผา่นระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคาํถามผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

เร่ิมการประชุม 

ณ วนั RECORD DATE เพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 

1 มีนาคม 2567  ปตท. มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นเงิน 28,562,996,250 บาท  คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด 28,562,996,250 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและ

ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์รวมจาํนวนทั้งส้ิน 1,867 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตวัเอง 125 ราย และรับมอบฉันทะ 1,742 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 22,585,016,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

79.0709  ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. ถือว่าครบองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของ ปตท. และยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป  

นายฉัตรชยั พรหมเลิศ ประธานกรรมการ ปตท. ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2567 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปตท. ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ซ่ึงในปีน้ีเป็นการประชุมปีท่ี 23 หลังจาก ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544  ปตท. ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจ ปตท. ดว้ยดี

ตลอดมา  ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจพลงังานอย่างครบวงจร และเป็นบริษทัพลงังานชั้นนาํ

ของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ายอยา่งสมดุล  
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 ทั้ ง น้ี  ปตท. ย ังคงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 และ ได้รับรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจาํปี 2566 จาก

สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัการยึดมัน่ในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการด้วย 

หลกัธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มุ่งมัน่ดูแล สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุง่เป็นหน่ึง

ในกลไกในการขบัเคล่ือนประเทศ เป็นองคก์รแห่งความภูมิใจ เนน้ความโปร่งใส สู่ความยัง่ยนื 

 ประธานฯ กล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม รวม 19 ท่าน ดงัน้ี 

กรรมการ  (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)  

1. นายฉตัรชยั พรหมเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

2. นายกฤษณะ บุญยะชยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

4. นายจตุพร บุรุษพฒัน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ 
ความยัง่ยนื 

5. นายผยง ศรีวณิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 

6.  นางพงษส์วาท นีละโยธิน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

7. ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ กรรมการอิสระ  

8. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ/ กรรมการสรรหา /กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

9. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความยัง่ยนื /  
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

11. รศ.ดร.ณรงคเ์ดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12. พล.อ.อ.ชานนท ์มุ่งธญัญา กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา /กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

13. นายวฒันพงษ ์คุโรวาท                       กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

14. นายณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ์                  กรรมการอิสระ /กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความยัง่ยนื   

15. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าท่ี  ไดแ้ก่ 

1. นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้า ท่ีปฏิบัติการกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเลียมขั้ นต้น 
 และก๊าซธรรมชาติ  

2. นายนพดล ป่ินสุภา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

3. ดร.บุรณิน รัตนสมบติั ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีจะช้ีแจงและ

ให้ข้อมูลในกรณีท่ีมีข้อสอบถามท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมในวนัน้ี ได้แก่                 

พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์  นายกฤษณะ บุญยะชยั และรศ.ดร.ณรงคเ์ดช สรุโฆษิต  เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ

หุน้รายยอ่ยดว้ย  
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ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของ ปตท. ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 ประธานฯ ไดเ้รียนแนะนาํผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั จาํนวน 

2 ท่าน ไดแ้ก่ และนายกิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ และนางสาวเกษศิรินทร์ ป่ินภูวดล และขอแจง้ช่ือผูท้าํหนา้ท่ีเป็นคน

กลาง ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  3 ท่าน คือ (1) นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์  (2) นายภาธร โตวงศ์ช่ืน  และ  

(3) นายชาญวิทย ์ปราชญาพิพฒัน์ จากบริษทั ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการ

นบัคะแนน และขอให้ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่กระทรวงการคลงัคือ คุณภูริวรรณ ทวีสิทธ์ิ  แสดงตน

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 สําหรับเอกสารท่ีใช้ในการประชุมวนัน้ี ปตท. ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2567 และ ปตท.ไดด้าํเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ปตท. โดยไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 และการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัเพื่อรับ

เลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2566 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2566 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ

บุคคลและระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเขา้มา 

เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 เพื่ อใ ห้ก า รป ระ ชุ ม ดํา เ นินไ ป ด้วย ค ว า ม เ รีย บ ร้ อย ป ระ ธ า นก ร รม ก า ร  จึ ง ข อใ ห้  นา ย นิ สิ ต                                           

พงษวุ์ฒิประพนัธ ์ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการประชุมวนัน้ี  

 นายนิสิตฯ เรียนช้ีแจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี  

 - ผู ้ถือหุ้นรายหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบ

ฉนัทะมา  

 - การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตาม

บตัรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน

เสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย โดย ปตท.จะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระนั้น ปตท.จะขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกับแนว

ทางการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี ทั้งน้ีสําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึงกรณีท่ีผูถื้อหุน้

มอบฉันทะและระบุการออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหน้าแต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น 

ลงคะแนนเกินกวา่หน่ึงช่อง และทางบริษทัไม่สามารถยนืยนัเจตนาการออกเสียงของผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ี หากคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 

หรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ  

 นายนิสิตฯ เรียนช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบ e-Voting)  ดงัน้ี 
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1. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้

ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและTablet สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนไดจ้าก Link ท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้น

ทางอีเมลแจง้ขอ้มูลสาํหรับเขา้ร่วมประชุม หรือผา่นทางลิงกท่ี์แจง้ในช่องทาง Chat สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถเขา้สู่ระบบการลงคะแนนไดท่ี้เมนู Multimedia Viewer ดา้นล่างขวา ของหนา้จอ  

2. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งใช ้Username  และ Password เพื่อยืนยนัตวัตนเขา้สู่ระบบการลงคะแนน จากนั้นผูถื้อ

หุ้นสามารถเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียงและกดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ โดยระบบจะแสดง

ทั้งหมด 3 ปุ่ มคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ี      

ผูถื้อหุ้นเลือก ทั้งน้ีการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในแต่ละ

วาระ  

3. กรณีผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ี

มอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม โดยผูรั้บมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายช่ือผูถื้อหุ้นผูม้อบฉันทะเป็น

รายบุคคลได ้ยกเวน้กรณีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ระบบ

จะแสดงการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

4. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงคะแนนใน

วาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นกดยืนยนัออกจากการประชุม หรือ Leave Meeting โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนับ

คะแนนในวาระนั้น ทั้งน้ี การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธ์ิของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ

มอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป 

5. ในการลงคะแนนเสียง ปตท. จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ใชเ้วลาลงคะแนนเสียงวาระละ 2 นาที ยกเวน้ในวาระท่ี 

6 จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียง 5 นาที หลงัจากท่ีมีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียง และจะประกาศผล

ของวาระนั้นๆ ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

นายนิสิตฯ เรียนช้ีแจงถึงวิธีการถามคาํถามผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ว่าภายหลงัส้ินสุดการนาํเสนอขอ้มูล

ในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ปตท. จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง  ไดแ้ก่       

 ช่องทางท่ี 1 การสอบถามผ่านขอ้ความ กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์ท่ีจะสอบถามผ่านขอ้ความให ้

ผูถื้อหุ้นเลือกเมนู “ส่งคาํถาม”  จากนั้นเลือก ฝากคาํถาม ระบุวาระท่ีตอ้งการแลว้พิมพข์อ้ความคาํถามหรือความ

คิดเห็นและกดส่งคาํถาม ทั้งน้ี ปตท. จะตอบคาํถามในห้องประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี 

หากมีคาํถามจาํนวนมาก ปตท.จะพิจารณาตอบคาํถามในท่ีประชุมตามความเหมาะสมและสําหรับคาํถามท่ี ปตท. 

ไม่ไดต้อบในท่ีประชุม ปตท. จะนาํไปเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมต่อไป 

 ช่องทางท่ี 2  การสอบถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงค์จะ

สอบถามผ่านระบบภาพและเสียง หรือ VDO Conference  สามารถดาํเนินการผ่านเมนู “ส่งคาํถาม”  และเลือก  

“ขอคิวถามสด” เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ลาํดบัคิวและให้สิทธิในการเปิดกลอ้ง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามในท่ีประชุม 

และเม่ือถึงลาํดบัของผูถื้อหุ้น ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุล และสถานะของท่านซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถนาํมาบนัทึกในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
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 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการถามคาํถามผ่าน VDO Conference เป็นจาํนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลา

การประชุม บริษทัจะขอให้ผูถื้อหุ้นสอบถามผ่านขอ้ความแทน เพื่อนาํคาํถามไปตอบในตอนทา้ยของการประชุม 

หรือนําไปตอบไวใ้นรายงานการประชุม ทั้งน้ี ปตท. ขอสงวนสิทธิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีถาม

คาํถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หม่ินประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น หรือ

เป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน 

 นายนิสิตฯ แนะนําในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการ

ลงคะแนน กรุณาศึกษา และปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ท่ีแจง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ี Call 

Center ตามท่ีให้ขอ้มูลไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และหากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุม  ผูถื้อหุ้นจะ

ไดรั้บอีเมล เพื่อใหก้ลบัเขา้สู่การประชุมผา่นระบบสาํรองต่อไป 

ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจําปี ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ แจง้วา่ ปตท. ไดน้าํส่ง แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2566 และงบการเงินประจาํปี 2566 ให้

ผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 

ลาํดบัต่อไป ก่อนท่ีคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะ

นาํเสนอรายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2566 และขอ้มูลท่ีสําคญัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้น

รับชมวีดิทศัน์สรุปเหตุการณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา กลยุทธ์ และผลการดาํเนินงาน ของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  และจะ

เปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

นาํเสนอขอ้มูลต่อไป (ฉายวีดิทศัน์ประมาณ 12 นาที)  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นาํเสนอผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทั

ยอ่ยสาํหรับปี 2566 เปรียบเทียบกบัปี 2565 ซ่ึงสรุปเป็นดงัน้ี 

รายได้ 

• ในปี 2566 รายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย ลดลงร้อยละ 7 จาก 3.4 ลา้นลา้นบาท ในปี 2565 ลดลง มาอยู่

ท่ี 3.1 ลา้นลา้นบาทในปี 2566 โดยลดลงจากทุกกลุ่มธุรกิจตามทิศทางราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีใน

ตลาดโลกรวมทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายไดล้ดลงโดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซฯ ท่ีมี

ราคาขายเฉล่ียลดลงตามราคา Pool Gas ประกอบกบัราคาขายให้กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมลดลงตามราคา

อา้งอิง  

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หรือ  EBITDA 

• ในส่วนของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้หรือ  EBITDA 

ลดลงจาก 491,288  ลา้นบาท ในปี 2565 มาอยูท่ี่ 426,895 ลา้นบาท ในปี 2566 ลดลง 64,393 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 13 โดยหลกัจาก  
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1. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่มีผลการดาํเนินงานลดลง โดยธุรกิจการกลัน่ลดลงจากค่าการกลั่นตาม

ราคาตลาด (Market GRM) ท่ีลดลง ประกอบกับ ในปี 2566 มีผลขาดทุนสต๊อกนํ้ ามนัเพิ่มขึ้น ตาม

ทิศทางราคานํ้ามนัท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2. ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม มีผลการดาํเนินงานลดลงจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ีย

ลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ่มขึ้น  

3. ธุรกิจอ่ืนๆ มีผลการดาํเนินงานลดลง โดยหลกัจากการจาํหน่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาส 1 ปี 2566 

•  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน มีผลการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นโดยหลกัจากธุรกิจไฟฟ้า  

ตามค่า Ft ท่ีปรับตวัเพิ่มขึ้นและตน้ทุนพลงังานท่ีลดลง ประกอบกบัปริมาณการขายไฟฟ้ารวมท่ีเพิ่มขึ้น 

รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดาํเนินงานดีขึ้นโดยหลกัจากธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซฯและ 

ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซฯจากตน้ทุนค่าเน้ือก๊าซฯ ท่ีปรับลดลงตามราคา Pool Gas  

• ในปี 2566 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 112,024  ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 20,849  ลา้นบาทจากปี 2565 ซ่ึงมี

กาํไรสุทธิ จาํนวน 91,175 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

1. ความร่วมมือของกลุ่มปตท.ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 13,000 ลา้นบาท รวมทั้งมีขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์

ลดลงโดยหลกัจากการบริหารความเส่ียงราคานํ้ ามนัตามทิศทางราคานํ้ ามนัขาลงของบริษทัในกลุ่ม

ปตท.  

2. มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้ นโดยหลักจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีย ังไม่เกิดขึ้ นจริง

(Unrealized FX gain) ของเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ ท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าในปี 2566 

ขณะท่ีในปี 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่า 

3. มีภาษีเงินได้ลดลง โดยหลกัจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลง  

จากการเปล่ียนระบบสัมปทานเป็นระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการในประเทศไทย  

4. มีการบนัทึกค่าเผื่อดอ้ยคา่สินทรัพยล์ดลง โดยหลกัจากสินทรัพยข์องธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

• อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามเงินกูย้ืมและหุ้นกูท่ี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ี

ปรับตวัสูงขึ้น 

ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2566 

1. ปตท. และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 3.46 ลา้นลา้นบาท เพิ่มขึ้น 44,830 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปี 2565 โดยหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น

เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. นอกจากน้ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยหลกั

จากสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและงานระหวา่งก่อสร้างของบริษทัในเครือ   

2. ณ ส้ินปี ปตท. และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 1.84 ลา้นลา้นบาท ลดลง 46,453 ลา้นบาท หรือ 

ลดลง ร้อยละ 2 จากเงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษทัในกลุ่มลดลง   

3. ส่วนของผู ้ถือหุ้นมีจํานวนทั้ งส้ิน 1.62 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ น 91,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 6  

โดยหลกัจากกาํไรสุทธิของ ปตท. และบริษทัยอ่ยในปี 2566 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2566 ปตท. มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงโดยหลกัจากเงินกูย้มืระยะยาว

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษทัในกลุ่มลดลงตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงส่งผลต่ออตัราส่วนทางการเงิน

ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

• อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net Debt to Equity) ลดลงจากปี 2565 ท่ี 0.55 เท่า มาอยู่ท่ี

ระดบั 0.44 ซ่ึง ปตท. ยงัสามารถรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ีไม่เกิน

อตัราส่วนนโยบาย คอื ในระดบัไม่เกิน 1 เท่า 

• อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA (Net debt to EBITDA) ลดลงจากปี 2565 ท่ี 1.71 เท่า มาอยู่ท่ีระดบั 

1.67 เท่า เน่ืองจาก หน้ีสินสุทธิในปี 2566 ลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่า EBITDA ท่ีปรับตวัลดลงโดย

อั ต ร า ส่ ว น ห น้ี สิ น สุ ท ธิ ต่ อ  EBITDA ยัง ค ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ท่ี ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ส่ ว น น โ ย บ า ย  คื อ  

ในระดบัไม่เกิน 2 เท่า 

• สาํหรับความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio: ICR) ลดลง จากตน้ทุนทางการเงินท่ี

เพิ่มสูงขึ้นของบริษทัในกลุ่ม ตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีปรับเพิ่มขึ้นตามตลาดโลก รวมถึง EBITDA ท่ี

ปรับลดลง 

• ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงประเมินโดยบริษทัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือระดบัสากล ในระดบัเดียวกนักบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวว่า ปตท. ให้ความสําคญัในการพฒันาระบบ 

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงรุก โดยในปี 2566 มีการดาํเนินงานท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

1.  ขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐวิสาหกิจ ผ่านการลงนามบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสํานกังาน ป.ป.ช. สํานกังาน ก.ล.ต. IOD และรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง 

ในการขบัเคล่ือนธรรมาภิบาลและบรรษทัภิบาล เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจในทุกมิติ 

2.   การปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และคู่มือ CG ให้

ครอบคลุมนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างหรือแต่งตั้ งเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อความชัดเจนในการ

ดาํเนินงานและป้องกันมิให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึงผลประโยชน์ใดๆหรือ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.   การประกาศใชเ้กณฑแ์ละคู่มือการตรวจสอบและกาํกบัดูแลความโปร่งใสในการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ี

สาม (PTT Third Party Screening) /เพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีกระทาํหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอนัมิชอบ

เขา้มาดาํเนินธุรกิจกบั ปตท. 

4. ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2567 และร่วมเชิญชวน 

คู่คา้ของ ปตท. เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต/ เพื่อร่วมผลกัดนัให้คู่คา้ดาํเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ อนัแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืนซ่ึงจากการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งมัน่ดูแลความมัง่คงทางพลงังานของประเทศ 

พร้อมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื  
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ประธานฯ เรียนว่า ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการดาํเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2566 รวมทั้ง

งบการเงินและแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2566 ท่ีได้จดัส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุ้นและจากการรับชมวีดิทศัน์ “สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2566” ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานผล

การดาํเนินงานของ ปตท. ในรอบปี 2566 รับทราบแผนงานในอนาคต พิจารณาอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 และรายงานผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2566 และ

รายงานทางการเงินแลว้ และขอใหพ้ิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม ซ่ึงมีคาํถามและขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ   ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคาํถามล่วงหน้าว่าผลประกอบการ ปตท. 

 ปี 2566 มีกาํไรเพิ่มขึ้นจากรายไดพ้ิเศษ เช่น อตัราแลกเปล่ียน กาํไรจากการดาํเนินงานปกติลดลงร้อยละ 13  และ 

ปี 2566 ผลขาดทุนสต็อกนํ้ ามนัเพิ่มขึ้นตามท่ีราคานํ้ ามนัลดลง ผลการดาํเนินงานสํารวจก็ลดลง ธุรกิจอ่ืน ๆ และ

ธุรกิจใหม่ๆ เก่ียวกบั  Non-Oil การดาํเนินงานเติบโตก็ยงัไม่ชดัเจน ขณะท่ี ปตท. ยงัตอ้งเป็นธุรกิจนํ้ ามนัในตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีความสําคญัต่อตลาดหุน้ไทย คาํถามคือเพื่อป้องกนัความเส่ียง ไม่ให้มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของ ปตท. และเพื่อความกา้วหนา้ไม่ใหมี้ผลกระทบเชิงลบ จะมีแนวทางการดาํเนินงานอยา่งไรในอนาคต 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2566 ท่ีลดลง โดยหลกั

เกิดจากผลการดาํเนินงานในส่วนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เน่ืองจากราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

ท่ีลดลง โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีมีลักษณะเป็น Cycle ซ่ึงในระยะท่ีผ่านมามีโรงงานปิโตรเคมีท่ีเร่ิมเปิด

ดาํเนินการมากขึ้น จึงมีภาวะของ Over Supply ในตลาดโลกส่งผลให้ผลดาํเนินงานของปิโตรเคมีลดลง อย่างไรก็

ตาม ปตท.ได้มีมาตรการในระยะยาว โดยมีนโยบายท่ีจะลงทุนในปิโตรเคมีท่ีเป็น Specialty Chemical และ 

Advanced Materials  ซ่ึงจะมีความผนัผวนน้อยกว่าและมี Value added หรือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า ซ่ึงบริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)(GC) ไดเ้ร่ิมลงทุนไปบา้งแลว้เช่น บริษทั Allnex ท่ีทาํธุรกิจ Specialty Chemical  

  นอกจากนั้นในช่วงราคาผนัผวนไดมี้มาตรการการป้องกนัความเส่ียง หรือ hedging อย่างเหมาะสมเขา้มา

บริหารจดัการเพื่อจะลดผลกระทบราคาโดยเฉพาะขาลง โดยไดด้าํเนินงานดว้ยความระมดัระวงัร่วมกนัทั้งฝ่าย

จดัการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงเขา้มาช่วยกาํกับดูแลในเร่ืองของการทาํ hedging ซ่ึงสามารถลด

ผลกระทบลงไปไดบ้า้ง  

  ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือการทํา Operation excellence ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการทํา Productivity 

Improvement เร่ืองของการลดค่าใชจ่้าย การบริหาร Supply chain และการร่วมมือกนัในกลุ่ม ปตท.ใหไ้ดม้ากท่ีสุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินการให้สูงขึ้นและมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง ซ่ึงเป็นจุดแข็งของ ปตท. เพราะกลุ่ม ปตท.

ประกอบไปด้วยบริษัท Flagship  ซ่ึงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถึง 6 บริษัท และอยู่ในหลากหลาย 

อุตสาหกรรม มีผลช่วยกระจายความเส่ียง หากธุรกิจไหนไม่ดี ธุรกิจท่ีดีจะมาช่วยกนัได ้ ประกอบกบั ปตท. มีการ

กระจายการลงทุนในแต่ละธุรกิจและยงัมีการผลกัดนัให้บริษทัในกลุ่มมีการ synergy  กนั ซ่ึงการ synergy ร่วมกนั

ของบริษทัลูกจะส่งผลบวกมาท่ีแม่ด้วย  เช่น บริษทั A และ B synergy กัน ผลการดาํเนินการจะส่งมาท่ีแม่ดว้ย  
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หรือบริษทั A C และ D synergy กัน แม่จะได้ผลของการ synergy  นั้นด้วย  เพราะฉะนั้น ปตท. ถือว่าไม่ได้ซ้ือ

พอร์ตการลงทุนอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงการซ้ือ synergy ของพอร์ตในกลุ่ม ปตท. ดว้ย  

  นอกจากนั้น เม่ือมองไปขา้งหน้าจะเป็นช่วงการเปล่ียนผ่านของธุรกิจพลงังาน จึงมีการปรับวิสัยทศัน์

เพื่อท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงภายใตวิ้สัยทศัน์ใหม่ Powering Life with Future Energy & Beyond 

ปตท.มีการกระจายความเส่ียง โดยแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจอนาคตมากขึ้น เช่นพลังงานหมุนเวียน มี

การศึกษาเร่ืองไฮโดรเจน เร่ือง EV Value Chain  และมีการกระจายการลงทุนไปยงัธุรกิจนอกเหนือจากพลงังานท่ี

เป็นแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต เป็นธุรกิจท่ีจะสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  

Life Science, โลจิสติกส์ และ AI Robotics ซ่ึงเหล่าน้ีก็จะเป็นการช่วยกระจายความเส่ียงและเป็นการสร้างการ

เติบโตในอนาคต 

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคาํถามล่วงหนา้ว่าสถานี NGV บริเวณใกลซ้อย

วดัพระเงิน อาํเภอบางใหญ่นนทบุรี มีการปิดตวัไปกว่าร้อยละ 50 ทาํให้เกิดความลาํบากในการตอ้งเดินทางไกล

ขึ้น เพื่อเติม NGV อีกทั้งตอ้งใช้เวลาในการรอนานกว่าเดิมมาก อยากสอบถาม  ปตท. ว่าจะแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ี

อย่างไร เน่ืองจากธุรกิจ NGV เป็นธุรกิจท่ี ผูกขาดโดย ปตท. กรณีดงักล่าวน้ีควรหาวิธีรักษาอตัราความหนาแน่น

ของจาํนวนสถานีต่อพื้นท่ีใกลเ้คียงเดิม เช่นพื้นท่ีบางใหญ่มี 10 สถานี ปิดตวัไป 6 สถานีก็ควรหาผูใ้ห้บริการราย

อ่ืนเพื่อให้จาํหน่ายใกลเ้คียงเดิม และเน่ืองจากธุรกิจ NGV เป็นธุรกิจท่ีผูกขาด หาก  ปตท.ไม่ประสงคจ์ะดาํเนิน

ธุรกิจดงักล่าวต่อไปควรหาผูป้ระกอบการรายอ่ืน เช่น บางจาก คาลเทก็ซ์  ซสัโก ้เชลล ์เพื่อมาดาํเนินธุรกิจดงักล่าว  

นายวีระชัย เกียรติวิมล ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคาํถามล่วงหน้าว่าขอทราบนโยบายเก่ียวกับ

พลงังาน NGV ของ ปตท. ดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัทางบริษทั ไดมี้การปิดป๊ัม NGV ลงไปจาํนวนมาก และไม่มีการ

ขยายเพิ่ม อยากขอความชดัเจนจากทางผูบ้ริหารว่าเพราะเหตุใด และปัจจุบนัมีการปิดป๊ัม NGV ไปเป็นจาํนวน

เท่าไหร่ ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีท่ีผ่านมา เพราะผูใ้ช้บริการเดือดร้อนจาํนวนมากทั้งรถสาธารณะและรถบา้น ท่ี

ตอ้งเปล่ียนไปใชพ้ลงังานทางเลือกอ่ืนแทน 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ช้ีแจงว่า ธุรกิจ NGV เป็นธุรกิจเสรีท่ีเอกชนสามารถเขา้

มาร่วมลงทุนได ้อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากราคา NGV เป็นราคาควบคุมจึงไม่มีเอกชนสนใจเขา้ร่วมลงทุน ดงันั้นหาก

มองว่า ปตท. ผูกขาดธุรกิจ NGV ในความเป็นจริงคือผูกขาดความขาดทุน และขอเรียนว่าจาํนวนสถานีบริการ 

NGV ท่ีลดลงเน่ืองจากสถานีบริการส้ินสุดสัญญาและผูป้ระกอบการสถานีบริการประสงคจ์ะนาํพื้นท่ีไปประกอบ

ธุรกิจอ่ืนท่ีมองว่าคุม้ค่ากว่าหรือไม่มีความประสงคท่ี์จะดาํเนินการต่อ ซ่ึงการปิดสถานีบริการ NGV อาจส่งผลให้

ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดรั้บความสะดวก อย่างไรก็ตาม ปตท. ไดบ้ริหารจดัการความตอ้งการใชบ้ริการและจาํนวนสถานี

บริการใหย้งัคงสมดุล โดยไดค้าํนึงถึงระยะทางระหวา่งสถานีเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการมีสถานีบริการอ่ืนในระยะใกล้ๆ ท่ี

สามารถใชท้ดแทนได ้นอกจากน้ี NGV มีระบบ NGV Application ท่ีสามารถคน้หาตาํแหน่งสถานีบริการ NGV 

ในบริเวณใกลเ้คียง ผูบ้ริโภคก็จะสามารถวางแผนในการเติมก๊าซ NGV ไดดี้ยิง่ขึ้น 

นายทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามผา่นการ

ฝากคาํถามล่วงหน้าว่า การแทรกแซงราคานํ้ ามนัของภาครัฐ มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างไร 
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และบริษทัไดมี้การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  และนายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านการ

ฝากคาํถามล่วงหน้าว่า จากนโยบายของรัฐบาลควบคุมราคานํ้ ามัน, ก๊าซฯ เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน มี

ผลกระทบกบัการดาํเนินงาน (กาํไรสุทธิ) ของกลุ่ม ปตท. มากนอ้ยเพียงใด 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงวา่ในส่วนของธุรกิจนํ้ามนั รัฐบาลสามารถควบคุมราคา

นํ้ ามนัส่วนหน่ึงคือการสนับสนุนผ่านกองทุนนํ้ ามนัหรือลดการเก็บภาษีสรรพสามิตลง ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัไม่

สูงขึ้น อีกส่วนหน่ึงเกิดจากการกาํหนดค่าการตลาดของผูค้า้นํ้ ามนัซ่ึงเป็นตลาดเสรี ซ่ึงประกอบดว้ยผูค้า้นํ้ ามัน

หลายรายไม่เพียงแต่เฉพาะ ปตท. เพราะฉะนั้นราคานํ้ ามนัเกิดขึ้นจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่การสนับสนุนของรัฐบาล 

หรือว่าเกิดจากการแข่งขนัหรือกาํหนดค่าการตลาดลดลงในช่วงท่ีราคานํ้ ามนัสูง และในช่วงราคานํ้ ามนัลดลง

อาจจะมีโอกาสตั้งค่าการตลาดท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีตั้งแต่ตน้ปีท่ีผา่นมา ค่าการตลาดค่อนขา้งอยูใ่นระดบัปกติ ซ่ึงอยา่ง

ท่ีเรียนว่าถา้ค่าการตลาดนอ้ย ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบก็ไม่ใช่ ปตท. อย่างเดียวแต่กระทบผูค้า้นํ้ ามนัรายอ่ืนๆในตลาด

ดว้ย ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติัตามนโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างราคา

ก๊าซธรรมชาติ (Single pool) หรือการท่ีรัฐขอความร่วมมือในเร่ืองของการตรึงราคา NGV ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม ปตท.ไดบ้ริหารจดัการให้มีผลกระทบในระดบัท่ีเหมาะสม 

และท่ีสําคัญตามท่ี เ รียนไปแล้วว่า  ปตท.  ได้ดํา เ นินการด้าน Operational productivity improvement ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด มีตน้ทนุท่ีตํ่าท่ีสุด เพือ่ท่ีจะยงัคงทาํผลประกอบการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

นายทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามผา่นการ

ฝากคาํถามล่วงหนา้วา่ การเขา้มาของรถ EV จะมีผลกระทบต่อธุรกิจนํ้ามนัของบริษทัอยา่งไรหรือไม่ และบริษทัมี

นโยบายเก่ียวกบัรถ EV อย่างไร และในปี 2567 บริษทัไดมี้การประมาณการบริโภคนํ้ ามนัเทียบกบัปี 2566 จะมี

แนวโนม้อยา่งไร 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอบคุณสําหรับคาํถามจากผูถื้อหุ้น และช้ีแจงว่าคาํถามเร่ือง 

EV ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจนํ้ ามนัจะเก่ียวขอ้งกบั บริษทั ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) (OR) เป็น

หลกั โดย OR มีการปรับตวัท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลง เช่น มีการติดตั้ง EV charger ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ 

และมี Application ท่ีให้ผูบ้ริโภคสามารถวางแผนการเดินทางด้วยรถ EV เป็นรายแรกในประเทศไทย นับป็น

โอกาสของ  OR เพราะการเขา้มาใช้บริการเติมประจุไฟฟ้าใช้เวลามากกว่าการเติมนํ้ ามนั ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้

ผูบ้ริโภคมีการจบัจ่ายใชส้อยในบริเวณสถานีบริการนํ้ ามนัของ OR ซ่ึงมีธุรกิจเสริมมากมาย นอกจากน้ีมีการปรับ

บริการของศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนต์ Fit Auto ของ OR โดยเพิ่มการให้บริการการตรวจสภาพและดูแลรถ EV อีก 1 

รายการ เพราะฉะนั้นเป็นการพยายามสร้างโอกาสในทางธุรกิจของ OR ในส่วนของ ปตท. เป็นหน่ึงในวิสัยทศัน์

ในดา้น Future Energy  โดย ปตท. เขา้ไปศึกษาโอกาสในการทาํธุรกิจ EV Value chain ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บชม

ผ่านวีดิทัศน์แล้ว ทั้ งน้ี ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจ EV Value chain ค่อนข้างครบวงจร ครอบคลุมทั้ง แบตเตอร่ี  

เคร่ืองอดัประจุไฟฟ้า (Charger) โรงงานรถ EV ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ 4 ลอ้ หรือ Application EVme ท่ี

เปิดใหเ้ช่ารถ EV ไปทดลองใช ้จึงถือเป็นโอกาสในทางธุรกิจมากกวา่  
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     สาํหรับแนวโนม้ราคานํ้ามนัปี 2567 คาดวา่จะอยูใ่นระดบัประมาณ 80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ส่วนปริมาณการบริโภคคาดการณ์วา่ยงัเติบโตในอตัราท่ีไม่สูงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตขึ้น  

นายทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามผา่นการ

ฝากคาํถามล่วงหนา้วา่ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 6 ลูกหน้ีการคา้ ณ 31 ธนัวาคม 2566 บริษทัมีลูกหน้ีคา้ง

นานเกิน 12 เดือน จาํนวน 3,026 ลา้นบาท ขอทราบสาเหตุและการดาํเนินการติดตามของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน ชี้แจงว่า สาํหรับลูกหน้ีคา้งเกิน 12 เดือนท่ีมียอดคา้งชาํระจาํนวน 3,026 ลา้นบาท 

โดยหลกัเป็นลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทั ปตท.นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) (OR) ประมาณ 2,400 ลา้น

บาท และกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (GC) ประมาณ 300 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีมี

ปัญหาดา้นการเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการติดตามลูกหน้ีรวมถึงอยู่ระหว่างกระบวนการทาง

กฎหมาย 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 1  อีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น

ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติผา่นระบบ e-Voting  เป็นเวลา 2 นาที 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2566 รับทราบแผนงานในอนาคต และอนุมติั

งบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,569,327,574 99.9188 

2.  ไม่เห็นดว้ย 14,156,305 0.0627 

3.  งดออกเสียง 4,182,270 0.0185 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิประจําปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เรียนช้ีแจงขอ้มูล ดงัน้ี 

• ผลการดาํเนินงานปี 2566 ตามงบการเงินรวม ปตท. และบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิ 112,024 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น 3.92 บาทต่อหุ้น โดย ปตท.ไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสํารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั จาํนวน

ประมาณ 37 ลา้นบาทสําหรับสํารองตามกฎหมาย ปตท.ไดจ้ดัสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้  
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• ปตท. ขอเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน ปี 2566 ท่ีอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินจาํนวน 

57,126 ลา้นบาท ซ่ึงคดิเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (Payout ratio) ท่ี ร้อยละ 51 

• ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 

2566 ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท แบ่งเป็น 

1. เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท 

2. เงินปันผลสําหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2566 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท โดยจ่ายจาก

กาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี           

- ส่วนท่ี 1: กาํไรสุทธิท่ีผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จาํนวนหุ้นละ 0.79 

บาท ซ่ึงเงินปันผลส่วนน้ีผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงิน

ปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

 - ส่วนท่ี 2: กาํไรจากเงินปันผลรับจากบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) ท่ีผ่านการเสียภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในอตัราร้อยละ 50 จาํนวนหุ้นละ 0.41 บาท ซ่ึง

เงินปันผลส่วนน้ี ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงินปัน

ผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

• วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2567 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2566 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2567 

• นอกจากน้ี ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท 

ตามท่ีคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2566 และ ปตท. 

ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2566 แลว้ 

ประธานฯขอใหพ้ิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม เม่ือไม่มีคาํถามและไม่มีขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ในวาระ

น้ี จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติผา่นระบบ e-Voting  เป็นเวลา 2 นาที 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยได้

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสํารองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยัประจาํปี 2566 จาํนวนประมาณ 37 ลา้นบาท และอนุมติั

การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจาํปี 2566 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท จาํนวน 28,562,996,250 หุ้น 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 57,126 ลา้นบาท  ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 
มติท่ีลง 

จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น 
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,587,972,869 99.999974 

2.  ไม่เห็นดว้ย 2,900 0.000013 

3.  งดออกเสียง 3,000 0.000013 

4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2567 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายกฤษณะ บุญยะชยั                                  เป็นประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย.์ดร.ณรงคเ์ดช สรุโฆษิต       เป็นกรรมการ 

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร                                            เป็นกรรมการ 

                ขอใหน้ายกฤษณะ บุญยะชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

   นายกฤษณะ บุญยะชยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

• ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กาํหนดให้ผูว้่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน มีหนา้ท่ีและอาํนาจตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น

ต่อผลของการตรวจสอบ ตามกฎหมายวินยัการเงินการคลงั 

• ตามพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 กาํหนดให้ สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) หรือผูส้อบบญัชีท่ี สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” โดยให้

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด 

• สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดข้อความร่วมมือให้ ปตท. จดัหาบุคคลภายนอกเป็นผูส้อบบญัชีแทน 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งนั้นตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ี สตง. ใหค้วามเห็นชอบ 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 มีขอ้คิดเห็นใหพ้ิจารณาจดัจา้ง

ผูส้อบบญัชีแบบกลุ่ม (Group auditor) เพื่อใหส้ามารถลดค่าสอบบญัชีในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ได ้

• ปี พ.ศ. 2565-2567 ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดด้าํเนินการจดัหาบุคคลภายนอกเป็นผูส้อบบญัชีผ่านกระบวนการ 

จดัจ้างร่วมผูส้อบบญัชีกลุ่ม ปตท. (PTT SOE Group Auditor)  ซ่ึงได้ดาํเนินการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) กาํหนด โดยไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน 

อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจาํปี พ.ศ. 2565 - 2567 

• ระเบียบ คตง. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี พ.ศ.2562  กาํหนดให้เสนอ

ช่ือผูส้อบบญัชีต่อ สตง. เพื่อใหค้วามเห็นชอบทุกรอบปีบญัชี 

• โดย บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เสนอค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2567 จาํนวน 6,500,000 บาท ประกอบดว้ย 

ค่าสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 1,000,000 บาท และค่าตรวจสอบงวดปี 3,500,000บาท  

• คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของ ปตท. ประจาํปี 2567 และกาํหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของ 

ปตท. เสนอ 

• จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั  

ตามรายช่ือได้แก่  นายกิตติพันธ์  เ กียรติสมภพ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8050 และ/หรือ  

นางสาวเกษศิรินทร์ ป่ินภูวดล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7325  และ/หรือ นายวรพจน์ อาํนวยพาณิชย ์
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640 เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจาํปี 2567 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี 

เป็นเงิน 6,500,000 บาทถว้น ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ 
 

ประธานฯ ขอใหพ้ิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม เม่ือไม่มีคาํถามและไม่มีขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติผา่นระบบ e-Voting  เป็นเวลา 2 นาที 

มติท่ีประชุม  

อนุมติัแต่งตั้ง นายกิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิรินทร์ 

ป่ินภูวดล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อาํนวยพาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640 

จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ ปตท. ประจาํปี 2567 และกาํหนดค่าสอบบญัชี เป็นเงิน 

6,500,000  บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และ

คณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ห็นชอบแลว้ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,587,857,909 99.9994 

2.  ไม่เห็นดว้ย 92,100 0.0004 

3.  งดออกเสียง 40,760 0.0002 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของ ปตท. และการแก้ไขเพิม่เติม 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท. 

ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เรียนช้ีแจงว่าปัจจุบนัวตัถุประสงค์ของบริษทั 

มีจาํนวน 40 ข้อ ยงัไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ รับรองมาตรฐาน วิจัยและพฒันาสินคา้

ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ /วตัถุหรือสารอ่ืนใดการสอบเทียบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ 

การประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation & Verification) ทุกประเภท 

คณะกรรมการ ปตท. จึงเห็นสมควรอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ ปตท. และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) และ

มาตรฐาน มอก. 14065-2564 (ISO 14065:2020) โดยมีรายละเอียดท่ีขอเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อ้ 41 เป็น

ดงัน้ี 

“ข้อ 41 ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ รับรองมาตรฐาน วิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ 

เคมีภัณฑ์ วัตถุหรือสารอ่ืนใด การสอบเทียบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และการให้บริการ

เคร่ืองมือโดยห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง รวมท้ังการประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และ 
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ทวนสอบ (Validation & Verification) ทุกประเภท เช่น การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และอ่ืน ๆ ตลอดจนการให้คําปรึกษา คําแนะนํา วิเคราะห์ และประเมินผลท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินการดังกล่าว ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร” 

นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ ปตท. ดงักล่าว จึงขอให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ ปตท. ขอ้ 3 เป็นดงัน้ี 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 41 ข้อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ”  

อย่างไรก็ตาม เป็นการเพิ่มเน้ือหาขอ้ 41 ของวตัถุประสงค ์ซ่ึงไม่ไดก้ระทบต่อเน้ือหาของวตัถุประสงค์

ในขอ้อ่ืน ๆ ของ ปตท. 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อง ปตท. และการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 ของ ปตท. ตามรายละเอียดในวาระการประชุมท่ีนาํเสนอ และขออนุมติัให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพื่อให้การดําเนินการ 

จดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์และเอกสาร

จดทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัและ/หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลมีคาํสั่ง และ/หรือคาํแนะนําให้

แกไ้ขเพิ่มเติมในเอกสารดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัด และ/หรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแล โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระสําคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัตามท่ีไดรั้บ

อนุมติั 

ประธานฯขอใหพ้ิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม เม่ือไม่มีคาํถามและไม่มีขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ในวาระ

น้ี จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติผา่นระบบ e-Voting  เป็นเวลา 2 นาที 

มติท่ีประชุม 

อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อง ปตท. และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 ของ 

ปตท. และอนุมติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น

เพื่อให้การดาํเนินการจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอาํนาจในการดาํเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค ์และเอกสารจดทะเบียนกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัและ/หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลมีคาํสั่ง 

และ/หรือคาํแนะนําให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนบริษทั

มหาชนจาํกดั และ/หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระสําคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทัตามท่ีไดรั้บอนุมติั ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,587,945,571 99.9996 

2.  ไม่เห็นดว้ย 35,900 0.0002 

3.  งดออกเสียง 34,295 0.0002 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 
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ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2567 

ประธานฯ เรียนช้ีแจงวา่ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัน้ี 

 1. พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์                 เป็นประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

          2. นายลวรณ แสงสนิท                           เป็นกรรมการ 

          3. พล.อ.อ.ชานนท ์มุ่งธญัญา                 เป็นกรรมการ 

ขอให ้พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

พลเอกธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเรียนช้ีแจงว่า คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนใชแ้นวปฏิบติัเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองของ ปตท. 

ประจาํปี 2567 โดยพิจารณาปัจจยัท่ีสาํคญั อาทิ 

 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และบริษทัชั้นนาํทั้งระดบัประเทศและระดบัโลก 

 -  แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 

 -  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 -  ผลประกอบการ 

 -  ขนาดธุรกิจ 

 -  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. 

 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจาํปี 2567 เท่ากบัปี 2566 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจําปี 2567 ซ่ึงจ่ายในอตัราเดิม 

  ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

- ค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับเป็นสองเท่าของ

กรรมการ  

- เบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 60,000 บาท โดยประธานฯ ไดรั้บมากกว่ากรรมการ

ร้อยละ 25 โดยจาํกดัการจ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่าย

ไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง แต่ตอ้งไม่เกิน 15 คร้ังต่อปี  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 

        1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับ

กรรมการ  

        - เบ้ียประชุม คร้ังละ 45,000 บาท  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดย ประธานฯ ได้รับมากกว่า

กรรมการร้อยละ 25 

- เลขานุการฯ ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม) 
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               2.  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความ

ยัง่ยืน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากบัอตัราเดิม ดงัน้ี 

       - ค่าตอบแทนรายเดือน ไมมี่ เช่นเดิม 

 - เบ้ียประชุมคร้ังละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยประธานฯ ไดรั้บมากกวา่     

    กรรมการร้อยละ 25 

 ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี เช่นเดิม 

2. เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2567 จ่ายตามนโยบายเดิม 

 กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจาํปี 2567  ตามผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ 

ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2567 และให้คาํนวณจ่ายตาม

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาททั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ 

ปตท. จะไดรั้บโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานฯ ขอใหพ้ิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม ซ่ึงมีคาํถามและขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นางสาวสุธิมา หงส์สุวรรณ ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคาํถามว่า จาํนวนกรรมการตามขอ้บงัคบัมี

ทั้งหมดก่ีคน ปัจจุบนัมีก่ีคน 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามข้อบังคับบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)

กาํหนดให้มีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และในปัจจุบนัคณะกรรมการ ปตท. มีกรรมการทั้งส้ิน 

15 คน 

นางสาวสุธิมา หงส์สุวรรณ ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้คิดเห็นผา่นทางช่องทางฝากคาํถามวา่ ค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรมี

การจ่ายเป็นรายเดือน ควรจ่ายเฉพาะเบ้ียประชุมเพราะไม่ไดมี้การประชุมทุกวนัในแต่ละเดือน 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงกาํหนดให้จ่ายตาม

สัดส่วนระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง โดยประธานกรรมการไดค้่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ 

และส่วนท่ี 2 เบ้ียประชุม กาํหนดให้ประธานกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุมในอตัรามากกว่ากรรมการร้อยละ 25 ซ่ึง 

ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจไดป้ฏิบติัตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามท่ีไดเ้รียนช้ีแจงน้ี 
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 ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5 อีกหรือไม่ เม่ือไม่

มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นอ่ืนใดอีก  จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting โดยมีเวลา 2 

นาที  

มติท่ีประชุม 

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจาํปี 2567 ตามท่ี

เสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,352,550,946 98.9575 

2.  ไม่เห็นดว้ย 234,979,479 1.0403 

3.  งดออกเสียง 489,345 0.0022 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เรียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

 1.   นายผยง ศรีวณิช                               เป็นประธานกรรมการสรรหา 

      2.  นายลวรณ แสงสนิท                         เป็นกรรมการ 

 3.   พล.อ.อ.ชานนท ์มุ่งธญัญา                เป็นกรรมการ 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง 

กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายฉตัรชยั พรหมเลิศ 

2. นายผยง ศรีวณิช 

3. นายจตุพร บุรุษพฒัน์ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร. ชโยดม สรรพศรี 

5. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปร่งใส  จึงไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน  

ท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ี ออกจากท่ีประชุมจนกวา่การพิจารณา

วาระน้ีจะแลว้เสร็จ   

 ขอใหน้ายลวรณ แสงสนิท กรรมการสรรหา นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
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นายลวรณ แสงสนิท  กรรมการสรรหา ขอเรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

• ปตท. ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง ปตท. เชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2566 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2566 ซ่ึงเม่ือครบ

กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเขา้มา  

• คณะกรรมการสรรหา ได้ดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการ ปตท. โดยไดพ้ิจารณาคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

คุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการ

สรรหาอย่างครบถว้น  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจฯ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 

• คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา คดัเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 

ปตท.โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ ปตท. และกรรมการท่ีต่อวาระซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดข้องดออกเสียงในการ 

ลงมติเลือกตนเอง 

• รายช่ือบุคคลท่ีผา่นการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ ปตท. มีดงัน้ี  

1. นายฉัตรชัย พรหมเลศิ เสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

2. นายผยง ศรีวณิช เสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

3. นายจตุพร บุรุษพฒัน์ เสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง  

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี เสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง  

5.    นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ เสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 

ทั้งน้ี ปตท. ได้แนบประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ โดยกรรมการท่ีครบวาระ 5 ท่าน ไดรั้บเลือกใหเ้สนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

นายลวรณฯ ขอให้พิธีกรช้ีแจงวิธีการถามคาํถาม เม่ือไม่มีคาํถามและไม่มีขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นใน 

วาระน้ี จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting  โดยการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็น

รายบุคคลและมีเวลาในการลงมติ 5 นาที 

มติท่ีประชุม 

อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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(1) นายฉัตรชัย พรหมเลศิ          กรรมการอิสระ    (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง)  

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,390,245,400 99.1241 

2.  ไม่เห็นดว้ย 197,539,773 0.8745 

3.  งดออกเสียง 308,397 0.0014 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

(2) นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ    (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,265,949,749 98.5738 

2.  ไม่เห็นดว้ย 322,012,424 1.4256 

3.  งดออกเสียง 131,397 0.0006 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

(3) นายจตุพร บุรุษพฒัน์ กรรมการอิสระ     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,304,276,939 98.7435 

2.  ไม่เห็นดว้ย 283,685,236 1.2559 

3.  งดออกเสียง 131,395 0.0006 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

(4) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี  กรรมการอิสระ      (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง)  

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,371,504,072 99.0411 

2.  ไม่เห็นดว้ย 216,497,003 0.9585 

3.  งดออกเสียง 92,495 0.0004 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 
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(5)  นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์     กรรมการ     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ท่ีมาประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 22,508,120,463 99.6459 

2.  ไม่เห็นดว้ย 79,778,607 0.3532 

3.  งดออกเสียง 194,500 0.0009 

4.  บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหตุ: คะแนนเสียงท่ีแสดงตามระเบียบวาระท่ี  (6) ขา้งตน้ มีการแกไ้ขจากขอ้มูลท่ีไดป้ระกาศในท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเหตุขดัขอ้งในการนบัคะแนน ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงโดยรวมแต่อยา่งใด 

       นายลวรณฯ เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ีประชุมและเชิญนายฉัตรชยัฯ ดาํเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายฉัตรชยัฯ กล่าวว่าขณะน้ีไดด้าํเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งการเสนอวาระให้พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่  ทั้งน้ี การ

เสนอวาระตอ้งมีจาํนวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมด  คือ เท่ากับ 

9,520,998,750 หุน้ จึงจะเสนอได ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระใหพ้ิจารณาเร่ืองอ่ืนๆแต่อยา่งใด 

 

นายฉัตรชัยฯ สอบถามท่ีประชุมว่าตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงทา้ยการประชุม

หรือไม่  ซ่ึงมีคาํถาม ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านการฝากคาํถามล่วงหนา้ว่าปตท.ตอ้งจ่ายค่าปรับกรณีส่งก๊าซธรรมชาติ

ในอ่าวไทย ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถส่งก๊าซไดเ้ง่ือนไข สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ shortfall เป็นจาํนวนเงิน 4,300 

ลา้นบาท จากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยใน ปี 2564 - 2565 ขอ้เทจ็จริงเป็นอยา่งไร ทาํไมเกิดเหตุการณ์อยา่งน้ี แต่

เวลาขอให ้ ปตท.ช่วยลดค่าไฟฟ้าท่ีผา่นมา ปตท.ช่วยเหลือเป็นเงิน หม่ืนลา้นบาท เป็นธรรมหรือไม่ 

นายทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามผา่นช่องทาง

ฝากคาํถามล่วงหนา้วา่ ขอทราบผลการพิจารณาดาํเนินการกรณีเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2566 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ

เร่ืองการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซไดต้ามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซ shortfall ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

(กกพ.) ไดมี้คาํสั่งใหบ้ริษทั นาํ shortfall  ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - ธนัวาคม 2565 จาํนวนเงินประมาณ 4,300 ลา้นบาท 

มารวมคาํนวณในราคาพูลก๊าซในงวดการจาํหน่าย เดือนมกราคม 2567 ซ่ึงบริษทัไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์คาํสั่ง

ดงักล่าว ต่อ กกพ. แต่ กกพ. ยกอุทธรณ์ กรณีดงักล่าวน้ี มีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัอยา่งไร  

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
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 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงว่ากรณีดงักล่าวเกิดจากการดาํเนินการของ ปตท. ในการ

ดูแลเร่ืองความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศ โดย ปตท. ไดจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งทางท่อและการนาํเขา้ในรูป

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซ่ึงในการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติ กบั ปตท. ท่ี

เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาตินั้น ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติไดมี้การชดเชยค่าเสียหายจากกรณีท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติ

ให้กับ ปตท. ตามสัญญาฯ ได้ โดยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นบทปรับจากการท่ีผูผ้ลิตขาดส่งก๊าซธรรมชาติ (Shortfall)  

ตามสัญญา อนัเป็นการบริหารสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

  ในส่วนของคาํสั่ง shortfall  ซ่ึงคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไดมี้คาํสั่งว่า ปตท. คาํนวณราคา 

Pool Gas ไม่ถูกตอ้งและให้ปตท. นาํ shortfall ท่ีไดรั้บจากผูผ้ลิตท่ีขาดส่งในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 

2565 มูลค่าประมาณ 4,300 มาคาํนวณในราคา Pool Gas  นั้น  ปตท. เช่ือว่าการคาํนวณราคา Pool Gas ของ ปตท.ถูกตอ้ง

มาโดยตลอด โดยตามท่ีไดเ้รียนว่าบทปรับค่าขาดส่งก๊าซธรรมชาติ (Shortfall) ท่ีผูผ้ลิต จ่ายใหก้บั ปตท. เป็นการบริหาร

สัญญาซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิตท่ีขาดส่ง และ ปตท. ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ จึงไม่ต้องนํา Shortfall ไปคาํนวณในราคา Pool Gas 

อย่างไรก็ตามเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง กกพ. ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ปตท. จึงไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งและคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ 

ของ กกพ.  ไปก่อน โดยได้บนัทึกค่าใช้จ่ายในงวดเดือนมกราคม 2567 ท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ปตท. ก็ได้มีการ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะดาํเนินการท่ีจาํเป็น โดยใหอ้งคก์รกลางมาเป็นผูวิ้นิจฉยัถึงการตีความทางกฎหมายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือ

ผลวินิจฉยัเสร็จส้ิน  ปตท. ก็ยนิดีปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัตดัสินท่ีออกมาดงักล่าว 

นายวีระวัฒน์ พฤษานุบาล ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านทางการฝากคาํถามล่วงหนา้ว่า  เม่ือใดจะจดัให้มีการประชุม  Onsite 

ควบคู่การจดัประชุม  e-Meeting  เน่ืองจากผูสู้งอายไุม่สามารถเขา้ถึง e-Meeting ได ้Covid  ก็ไมเ่ป็นขอ้อา้งได ้

นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ ผูถื้อหุน้ สอบถามผา่นช่องทางฝากคาํถามวา่  ปี 2567 สถานการณ์วิกฤติโควิดคล่ีคลายจนเขา้

สู่ภาวะปกติแลว้ เหตุใด ปตท. ยงัตดัสินใจประชุม AGM ในรูปแบบ e-meeting แทนท่ีจะจดัการประชุมแบบ face-to-face  

นายวีระชัย เกยีรติวิมล ผูถื้อหุน้ สอบถามผา่นทางการฝากคาํถามล่วงหนา้วา่ เน่ืองจากทางบริษทัปตท.จาํกดั มหาชนได้

มีการจดัการประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาแลว้หลายคร้ัง นบัตั้งแต่วิกฤติโควิด ปัจจุบนัวิกฤติดงักล่าวเร่ิมคล่ีคลาย

แลว้ เป็นไปไดไ้หมท่ีทางบริษทัจะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้แบบไฮบริด เพราะหลายบริษทัก็เร่ิมกลบัมาจดัแบบน้ีกนั

แลว้ อีกทั้งเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสูงอายหุรือไม่สะดวกใชร้ะบบอินเทอร์เนตไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุมมากขึ้น 

และ นายทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ใหข้อ้เสนอแนะ

ผ่านช่องทางการฝากคาํถามล่วงหนา้ว่า ตามท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีนโยบายนาํเสนอให้บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั จดัประชุมสามญั / วิสามญัผูถื้อหุ้น แบบ On-site meeting  และ Online ควบคู่

กนั หรือเรียกวา่ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ ส่ือสาร และซกัถาม ระหวา่งผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทั ได้

อย่างสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนงัสือเวียนของสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ี ก.ล.ต.นร 

(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2567 จึงขอนาํเสนอใหท้่าน

พิจารณา ขอ้เสนอ การจดัประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยขา้งตน้ 
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นายฉัตรชัยฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นสาํหรับคาํถามและแสดงถึงเจตนารมณ์ของท่านท่ีประสงคจ์ะมีส่วนร่วมกบั ปตท. 

และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูต้อบคาํถาม 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า ปตท. รับทราบหนงัสือขอความร่วมมือเร่ืองการจดัการประชุม แบบ Hybrid ของสํานกังาน 

ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2567  ซ่ึงทางฝ่ายจดัการและทางคณะกรรมการรับท่ีจะไปพิจารณาสําหรับการประชุม 

ผูถื้อหุ้นในคร้ังต่อๆ ไป สําหรับการประชุมในคร้ังน้ี บริษทัไม่สามารถวางแผนในการดาํเนินการจดัการประชุมแบบ 

Hybrid ตามท่ีไดรั้บแจง้ขอความร่วมมือจากสํานักงาน ก.ล.ต.ไดท้นั เน่ืองจากเวลาค่อนขา้งกระชั้น และเน่ืองจากการ

ประชุมแบบ  Hybrid  ตอ้งอาศยัการวางแผนและการเตรียมการท่ีดี มีการจดัการท่ีซับซ้อน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบั

จาํนวนผูถื้อหุน้ ปตท.ในปัจจุบนั รวมทั้งจะตอ้งวางแผนเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีจะมารองรับการประชุมทั้ง 2 รูปแบบ เพือ่

ทาํให้ผูร่้วมประชุมแบบ On-site หรือแบบ e -Meeting สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม และสามารถสร้างความ

เช่ือมโยง มีการโตต้อบท่ีมีคุณภาพ ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้ง 2 รูปแบบดว้ย 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคาํถามเก่ียวกบัคดีความอนัเน่ืองมาจากขอ้พิพาทเร่ือง 

ท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล ต่อมาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีดงักล่าวไปแลว้ ขอให้ช้ีแจงว่าคดีดงักล่าวส้ินสุดตาม

กฎหมายแลว้หรือไม ่

ประธานฯ มอบหมายใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาํนกัท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้อบคาํถาม 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงว่า ภายหลงัจากท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํพิพากษา ใน

เดือนธันวาคม 2550 ปตท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ร่วมกันดาํเนินการปฏิบติัตามคาํพิพากษา ซ่ึงรวมถึงการ

แบ่งแยกทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษาให้กับกรมธนารักษ์ตามหลกัการท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ปตท.ได้

รายงานการดาํเนินการตามคาํพิพากษาต่อสํานักงานศาลปกครองในเดือนธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดได้มี

คาํสั่งว่า ปตท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการครบถว้นตามคาํพิพากษาแลว้ แมต่้อมาภายหลงัจนถึงปี 2566 

ไดมี้ผูย้ื่นฟ้องหรือว่ายื่นคาํร้องทั้งในคดีเดิมหรือคดีใหม่ขอให้ศาลปกครองพิจารณาหรือวินิจฉัยอนัมีผลในการยื่น

คาํขอให้ศาลพิพากษาวินิจฉัยหรือว่ามีคาํสั่งเป็นอย่างอ่ืน ศาลปกครองก็ไดมี้คาํสั่งรวมทั้งหมด 8 คร้ัง รวมถึงมีมติ 

ท่ีประชุมใหญ่ท่ีตุลาการศาลปกครอง รวมกบัคาํวินิจฉัยท่ีไดน้าํเรียนขา้งตน้แลว้ทั้งส้ินเป็น 9 คร้ังว่าศาลปกครอง

สูงสุดไดมี้คาํวินิจฉัยแลว้ว่าการแบ่งแยกทรัพยสิ์นครบถว้นตามคาํพิพากษา ศาลก็ไม่อนุญาตหรือไม่รับฟ้องเพราะ

จะถือว่าเป็นการวินิจฉัยในเร่ืองเดิม จึงถือว่าคดีเป็นท่ียุติและเป็นท่ีส้ินสุดแลว้ ซ่ึง ปตท.ไดมี้รายงานความคืบหน้า 

ในเร่ืองน้ีใหก้บัผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด จึงเรียนมา

เพื่อทราบ 

นาวสาวหน่ึงฤทัย ชัยเสวิกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคาํถามว่า ปีน้ีแนวโน้มราคานํ้ ามนัจะเป็นอย่างไร 

ธุรกิจใหม่ท่ีเป็นการใหบ้ริการชาร์ตรถไฟฟ้ามีกาํไรหรือไม่ และมีแผนท่ีจะเพิ่มจาํนวนหวัชาร์ตรถไฟฟ้าอีกเท่าไหร่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจงวา่ สาํหรับตวั EV charger ในกลุ่ม ปตท.มีการลงทุนผ่าน 

2 บริษทั โดย ปตท.มีการลงทุนผ่านบริษทั ARUN PLUS และบริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) 

(OR) เองก็มีการลงทุนจุดบริการ EV Charger โดยเนน้ในสถานีบริการนํ้ามนั ทั้งน้ีในปี 2566 บริษทั ARUN PLUS มี 
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เอกสารแนบท้าย 

สรุปคําถามและคําตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 

ระเบียบวาระท่ี 1  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2566 และพจิารณาอนุมัต ิ

 งบการเงินประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

1. นายทองทศ แพงลาด (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น 

ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  

สอบถามว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีย ัง 

ผนัผวน รวมถึงการสู้รบระหว่างรัสเซียกบัยูเครนท่ี

ยงัไม่สงบ มีผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวมของ

อุตสาหกรรมนํ้ามนัอย่างไร บริษทัไดมี้การประเมิน

ความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวรวมถึงการจดัการความ

เส่ียงดงักล่าวอยา่งไร 

 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงความขดัแยง้

ระหว่างประเทศ ทาํให้เกิดความผนัผวนของราคา

วตัถุดิบและราคาผลิตภณัฑ ์ทั้งราคาปิโตรเลียมและ 

ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทั้ งน้ี กลุ่ม ปตท. 

คาดการณ์อุปสงค์การใช้นํ้ ามนัของโลกในปี 2567 

คาดว่าจะเพิ่มขึ้ นจากปี 2566 ตามการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลก และการเติบโตจากประเทศจีน อินเดีย 

และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

ในส่วนของอุปทานนํ้ ามันของโลกในปี 2567 มี

แนวโนม้ปรับสูงขึ้นโดยหลกัมาจากการเพิ่มปริมาณ

การผลิตของสหรัฐฯ ทั้งน้ีในส่วนของกลุ่ม OPEC+ 

มีท่าทีคงนโยบายควบคุมการผลิตต่อเน่ืองโดย

คาดการณ์ราคานํ้ ามนัดิบดูไบเฉล่ีย ปี 2567 จะอยู่ท่ี 

75-85 USD/BBL ลดลงจากปี 2566ท่ี 82.1 USD/BBL 

เป็นผลจากคาดการณ์อุปทานส่วนเพิ่มจะขยายตัว

มากกวา่อุปสงคท่ี์โตในอตัราชะลอลง 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของราคานํ้ ามัน กลุ่มปตท. มีการทํา Hedging 

ผลิตภัณฑ์ตามสภาวะตลาด เพื่อป้องกันและลด

ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์และ

การบริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้นํ้ าไปสู่ปลาย

นํ้ าอย่างบูรณาการ และติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกลชิ้ด 

 

2. นายอุดร โรจน์รัชนีกร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี ้

1)   ปตท. จะมีการบริหารความเส่ียงสต็อกนํ้ ามนัใน 

ปี 2567 และในอนาคตอย่างไรท่ีให้ผลออกมา

เป็นบวกเสมอ 

 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

ราคานํ้ามนั กลุ่มปตท. มีการทาํ Hedging ผลิตภณัฑ์

ตามสภาวะตลาด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจาก
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ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในปี 2566 มีกาํไรสุทธิก่ีเปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบ

เป้าหมาย และในปี 2567 อตัรากาํไรสุทธิจะมี

แนวโนม้เพิ่มขึ้นหริอลดลงอยา่งไร 

การผนัผวนของราคาผลิตภัณฑ์และการบริหาร

ห่วงโซ่อุปทานตั้ งแต่ต้นนํ้ าไปสู่ปลายนํ้ าอย่าง

บูรณาการ ทั้ งน้ีเน่ืองด้วยตลาดยังคงมีความไม่

แน่นอนจากหลายปัจจัย กลุ่ม ปตท. ได้วิเคราะห์

และติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด โดยทยอยเขา้

บริหารความเส่ียงในระยะสั้น และพิจารณาจงัหวะ

การเข้าตลาด รวมถึงช่วงราคาท่ี เหมาะสมให้

ครอบคลุมความเส่ียงจากต้นทุน Crude Premium 

และค่าขนส่งโดยเน้นการบริหารความเส่ียงด้าน 

Inventory และผลิตภัณฑ์หลักท่ีส่งผลต่อ ค่าการ

กลั่น(Gross Refinery Margin : GRM)  ของกลุ่ ม 

ปตท. 

 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในปี 2566 อยู่ท่ี 

112,024 ลา้นบาท โดยมีอตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 

4.94 ซ่ึงสูงกว่าปี 2565 ท่ีร้อยละ 3.63 และสูงกว่า

แผนท่ีวางไว ้โดยหลกัจากการดาํเนินงานของธุรกิจ

ก๊าซฯ จากตน้ทุนก๊าซฯ ท่ีปรับลดลง ในส่วนของ

ประมาณการผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ปี 

2567  คาดว่าปริมาณขายของกลุ่ม ปตท. จะเติบโต

ตาม GDP และความตอ้งการใชใ้นประเทศ อย่างไร

ก็ตาม ต้องพิจารณาปัจจัยด้านราคาพลังงาน

ประกอบดว้ย อาทิ ราคานํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสําเร็จรูป 

หรือราคาปิโตรเคมีในตลาดโลกควบคู่กนั 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2567 

 

ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

1. นายทวีวัฒน์ วรรณวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  

คณะกรรมการ ปตท. มีการถือตวัช้ีวดัผลงาน (KPI) 

อะไรอยา่งไรบา้ง 

ปตท. กําหนดให้มีตัวช้ีว ัด (KPI) เพื่อใช้สําหรับ

วดัผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตั้ งแต่ปี 

2560 นอกเหนือจากการจัดทําแบบประเมินผล

คณะกรรมการ โดยกาํหนดหัวขอ้ตามบทบาทหน้าท่ี

ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ต า ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  ( Board 
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ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

Effectiveness) รวมถึงได้กําหนดให้นําเอาผลการ

ดาํเนินงานของ ปตท.ตามระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: 

SE-AM) เป็ นตัวช้ี ว ัดท่ี สํ าคัญในการประเมิ น

คณะกรรมการดว้ย 

ระเบียบวาระท่ี 6  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตาม 

ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

1. นายวีรวัฒน์ พฤษานุบาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่  

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เช่ียวชาญวิศวกรรมไฟฟ้า 

ไม่ทราบวา่ศึกษาจากท่ีใด เม่ือใด 

ในการพิจารณาความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ

ปตท. จะพิจารณาจาก 2 ส่วน อันได้แก่ ประวัติ

การศึกษา และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการ

ท่านนั้น  ๆโดยท่ีนายฉตัรชยั เป็นผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ การไฟฟ้ านครหลวงและ 

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้ งแต่ปี 

2561 จนถึงปี 2564 จึงพิจารณาความเช่ียวชาญจาก

ประสบการณ์การทํางานของท่านถือได้ว่ามีความ

เช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 

วาระเร่ืองอ่ืน ๆ 

ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

1. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า  

บริษทั ปตท. มีการลงทุนไปหลายธุรกิจ เช่น  Medical  

รถไฟฟ้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว อยาก

ทราบว่า ธุรกิจเหล่าน้ี จะสร้างผลตอบแทนให้กับ  

PTT  ไดอ้ยา่งมัน่คงในปีไหน  

ปตท. มีการขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีเป็น 

Potential Growth ของบริษทั โดยมีการลงทุนใน

ธุรกิจ Future Energy ทั้งในส่วนของธุรกิจพลงังาน

หมุนเวียน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร 

ธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังานดว้ยแบตเตอร่ี รวมทั้ง

ธุ ร กิ จ  Beyond ท่ี มุ่ ง ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ด้ า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ชี วิ ต  ธุ ร กิ จ เ ท ค โ น โ ล ยี

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และดิจิทัล และธุรกิจ 

โลจิสติกส์และโครงสร้าง โดยตั้งเป้าหมายกาํไร

สุทธิในปี 2573 มากกวา่ร้อยละ 30 จะมาจากธุรกิจ

ดงักล่าว  

2. นายทองทศ แพงลาด (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  

ขอทราบผลการดาํเนินการตามวิสัยทศัน์ Powering 

Life with Future Energy and Beyond อา ทิ  ธุ ร กิ จ

พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ธุรกิจระบบ

กกัเก็บพลงังานดว้ยแบตเตอร่ี (Energy Storage) ธุรกิจ
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ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) และ

ธุรกิจไฮโดรเจน รวมถึงธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science) ซ่ึงประกอบไปด้วยธุรกิจยา ว ัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทลั (AI 

Robotics & Digitalization) และธุรกิจโลจิสติกส์และ

โครงสร้างพื้นฐาน 

• ในปีท่ีผ่านมาการดาํเนินงานของบริษทั Innobic 

ท่ี ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ย า ผ่ า น บ ริ ษั ท  โ ล ตั ส  

ฟาร์มาซู ติคอล จํากัด มีรายได้ตรงตามท่ี

ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ไ ว้  แ ล ะ  ใ น ปี น้ี ค า ด ว่ า ผ ล

ประกอบการของ Innobic จะเติบโตขึ้น จากการ

ออกผลิตภณัฑใ์หม่เพิ่มเติม 

• สําหรับธุรกิจ EV Value Chain ปตท. ขบัเคล่ือน

ธุรกิจผ่านบริษทั Arun Plus ซ่ึงท่ีผ่านมา ปตท. 

ลงทุนด้าน Infrastructure และสร้าง ecosystem 

ให้ครบ supply chain ควบคู่กับการผลักดันให้

ธุรกิจ EV เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุง้เน้น

การลงทุน ดงัน้ี 

 Horizon Plus: โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ครบวงจร 

 Nuovo Plus: ธุรกิจแบตเตอร่ี module to pack 

กบั Gotion และ ESS 

 A C Energy Solution: ธุรกิจโรงงานประกอบ

แบตเตอร่ี โดยใช้เทคโนโลยี Cell-To-Pack 

(CTP) กบั CATL 

 EVme Plus: ธุรกิจ EV Platform ท่ีดํา เ นิน

ธุรกิจ car sharing 

 Arun Plus: ธุรกิจ EV charger, E-bus, E-bike 

และแบตเตอร่ี Cell-to-Pack  

 Aionex: จาํหน่าย/ผลิตรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

(2W) รวมถึงให้บริการสถานีสลบัแบตเตอร่ี

สาํหรับจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

• ทั้งน้ี ประมาณการผลตอบแทนของ Arun Plus 

ช่วงปี  2568-2571 จะมาจากการลงทุนใน 

EVME PLUS, NUOVO PLUS, Cell-To-Pack 

เป็นส่วนใหญ่ 

โดย ปตท. ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหม่ใน 56-1 One report หัวขอ้

ลกัษณะการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน

หนา้ 88-89 

3. นายวีระชัย เกียรติวิมล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า

ปัจจุบนั บริษทัปตท.จาํกดั มหาชน ไดมี้การขยายการ

ลงทุนไปในหลายรูปแบบ จึงอยากให้ทางบอร์ด

บริหารช่วยช้ีแจงหรืออธิบายให้ผูถื้อหุ้นฟังหน่อยวา่

ปัจจุบนั ทางปตท.ไดเ้ขา้ไปร่วมทุนหรือแตกไลน์การ

ทาํธุรกิจท่ีนอกเหนือจากนํ้ ามันและกาแฟอย่างไร

บา้งในส่วนน้ี และหากให้ดีผมคิดว่าควรมีการระบุ

ในรายงานประจาํปีของผูถื้อหุน้ดว้ย 
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4. นายวีระชัย เกยีรติวิมล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดงัน้ี  

1) ประเด็นการขึ้นราคาก๊าซหุงตม้ท่ีปัจจุบนั ครม. 

มีมติให้ตรึงราคาออกไปอีกนั้น อยากทราบว่า

ทางบริษทั ปตท.จะขึ้นราคาไปถึงจุดใดเพราะ

ท่ีผ่านมามีการปรับขึ้นจากถงัละ300กว่าบาท

จนปัจจุบนัใกลแ้ตะ500บาทต่อถงัแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) กรณีบตัรสิทธิประโยชน์ของทางบริษทัปตท.

ท่ีออกให้กับรถสาธารณะนั้น อยากทราบว่า

การสมคัรบตัรสิทธิประโยชน์ทาํไมถึงตอ้งไป

ทาํถึงท่ีเซียร์รังสิตเพียงแห่งเดียว ทาํไมถึงไม่มี

การสมคัรผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีการอ่ืนๆ

เพื่อให้ผูส้มัครได้รับความสะดวกท่ีสุด เช่น

สาขาคลังพระโขนงของบริษัท OR หรือท่ี

สํานักงานใหญ่วิภาวดีของปตท. และทําไม

บัตรสิทธิประโยชน์ถึงใช้ได้แต่ NGV กรณี 

LPG ถึงไม่ไดส่้วนลดดว้ยครับ อีกทั้งทาํไมไม่

เ ปิ ดใ ห้ ค นขับ ส า ม า รถ ส มัค รบัต ร สิ ท ธิ

 

การกาํหนดราคาจาํหน่าย LPG ภาคครัวเรือน มี

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ซ่ึง

มีรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานเป็นประธานฯ  เป็น

ผูก้าํหนดนโยบายและมาตรการด้านราคา และมี

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เป็น

เลขานุการ กบง. ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศราคา LPG ขาย

ปลีกในประเทศ โดยพิจารณาอ้างอิงตามราคา

ตลาดโลกว่าราคาขายปลีก LPG ท่ีเหมาะสมจะ

เป็นอย่างไร และจัดทําข้อเสนอไปยัง กบง. 

จากนั้น กบง.จะมีมติ เพื่อกาํหนดราคาขายปลีก 

LPG ในประเทศต่อไป  

ปัจจุบนัการช่วยเหลือราคา LPG ใช้เงินกองทุน

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงในการตรึงราคา  โดยล่าสุด เม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2567 กบง. มีมติให้ตรึงราคา 

LPG ไว้เท่ า เดิมท่ี  423 บาทต่อถังขนาด 15 

กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน - 

มิถุนายน 2567 

ทั้งน้ี ปตท. เป็นเพียงผูจ้าํหน่ายก๊าซหุงตม้ (LPG) 

รายหน่ึงในตลาด ท่ีมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม

นโยบายท่ีรัฐกําหนด ซ่ึงรวมถึงมาตรการการ

กาํหนดราคาขายปลีกดว้ย 

การสมัครสิทธิประโยชน์ได้มีการเปิดให้สมัคร

ลงทะเบียนผา่นทาง ออนไลน์ แลว้ตั้งแต่รอบท่ีผา่น

มา ผ่านทาง www.บัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถ

โดยสารสาธารณะ.com  อย่างไรก็ดี การยืนยัน

ตวัตน ยงัคงตอ้งไปยนืยนัท่ีจุดบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การอาํนวยความสะดวกแก่ผูส้มคัร ปตท. จึงจดัให้

ผูส้มคัรสามารถมารับบตัรกลบัไปใชภ้ายในวนัท่ีมา

ยืนยนัตัวตน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับ

บตัร ท่ี ปตท.ในภายหลงัอีกคร้ัง ทั้งน้ี ปตท. ไม่มี

มาตรการในการช่วยเหลือเก่ียวกับการลดราคา

พลังงานก๊าซ LPG อีกทั้ง กระทรวงพลงังานได้มี
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ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ซ่ึงตรงน้ีสร้างความ

เหล่ือมลํ้าให้กบัคนในระบบมากอีกทั้งผูต้รวจ

การณ์แผ่นดินได้เคยช้ีแนะถึงกรณีดังกล่าว

แล้วว่าทางบริษัทปตท.ควรเปิดกว้างให้กับ

ผูส้มคัรบตัรสิทธิประโยชน์ 

นโยบายตรึงราคาก๊าซ LPG ผ่านการอุดหนุนราคา

ก๊าซ LPG โดยกองทุนนํ้ ามันเช้ือเพลิงในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ปตท. ได้ขยายการช่วยเหลือด้านราคา

ก๊าซ NGV ผ่านบัตรสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นการ

บรรเทาภาระของผู ้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี

ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนผ่านจากการใช้เช้ือเพลิงก๊าซ 

NGV ไปใช้เช้ือเพลิงอ่ืนตามมาตรการส่งเสริมของ

ภาครัฐ อาทิ  ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น แต่

อย่างไรก็ตามปตท.ได้พิจารณาขยายการเปิดรับ

สมคัรบตัรฯ เพิ่มเติมแลว้ ในช่วงเดือนมกราคม –

กุมภาพนัธ์ 2567 

5. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง  (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

ดงัน้ี 

1) ขอสอบถาม เก่ียวกบัการลงทุนและการประกอบ

ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ถามว่า จากสถานการณ์

ความไม่ สงบในภู มิ ภาค ตะวันออกกลาง 

โดยเฉพาะสงครามระหว่ างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์ กลุ่ม ปตท. ไดรั้บผลกระทบอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปตท. นําเข้านํ้ ามันดิบและ LNG จากประเทศ

ผูผ้ลิตและผูค้า้ในหลากหลายภูมิภาคทัว่โลก เพื่อ 

Diversify Source of Supply ผ่านการมี เครือข่ าย

การคา้ท่ีครอบคลุมทัว่โลก และเป็นการสร้างความ

มัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ 

ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ (Trading) ไม่มีการ

นําเข้านํ้ ามันดิบ และ LNG ท่ีต้องขนส่งผ่าน

บริเวณทะเลแดง เน่ืองจากไม่ใช่เส้นทางขนส่ง

หลกัทาํให้ไม่ไดรั้บผลกระทบในเชิงปริมาณและ

ความเส่ียงต่อความมัน่คงทางพลงังาน แต่จะไดรั้บ

ผลกระทบทางอ้อมจากค่าขนส่งท่ีปรับเพิ่มขึ้ น

เล็กนอ้ยตามกลไกตลาดโลกซ่ึงกระทบต่อตน้ทุน

ค่าขนส่งในปริมาณท่ีจาํกดั 

ธุรกิจ Trading มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ตลาดพลงังานและเรือ

ขนส่งอย่างต่อเน่ือง และมีแผนรองรับเม่ือเกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีกระทบต่อความมั่นคง

ทางพลังงาน ดังเช่นกรณีสถานการณ์รัสเซีย-

ยูเครนในปี 2565 ท่ีผ่านมา อาทิ การประสานโรง

กลัน่กลุ่ม ปตท. ให้สํารองนํ้ ามนัคงคลงัในระดับ

สูงสุด และงดการส่งออกนํ้ ามนัสําเร็จรูปเป็นการ
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2)   บริเวณพื้นท่ีทบัซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกบั

กัมพูชาในบริเวณอ่าวไทย กลุ่ม ปตท.ได้รับ

ผลกระทบอย่างไร และได้พูดคุยกับรัฐบาล

กมัพูชาวา่ผลจะเป็นอยา่งไร 

ชัว่คราว หรือ การจดัเก็บสํารองนํ้ ามนัดิบเพิ่มเติม

หากมีความจาํเป็น 

ปตท. และ บริษัทในกลุ่มมีความมุ่งมั่นให้การ

สนบัสนุนภาครัฐในการเจรจาแนวทางการพฒันา

ใ นพื้ น ท่ี ทับ ซ้ อ น ไ ท ย - กัม พู ช า  (OCA) กับ

หน่วยงานภาครัฐของกมัพูชา เพื่อให้การเจรจามี

ความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้ น เน่ืองจากการ

พัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมในพื้ นท่ี  OCA เป็ น

ประโยชน์กบัทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในดา้นความมัน่คง

ทางพลงังาน การเติบโตดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

หากการเจรจาพื้นท่ี OCA ประสบความสําเร็จ 

ปตท. จะสามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย

เข้ามาทดแทนปริมาณก๊าซในอ่าวไทยท่ีกําลัง

ลดลงซ่ึงจะช่วยลดการนําเขา้ก๊าซฯ และสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัประเทศได ้

ปตท. และบริษทัในเครือ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูล

ให้กบัภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเจรจาแนวทางในการ

พัฒนาพื้นท่ี  OCA กับหน่วยงานของประเทศ

กมัพูชา และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือท่ีจะช่วย

ให้การพฒันาพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

6. นายประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ 

ผูถื้อหุ้นจะมัน่ใจไดอ้ย่างไร CEO ปตท.ท่านใหม่น้ี

จะสามารถนํา ปตท.ฝ่าวิกฤตโลก และสร้าง

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผูถื้อ

หุ้นได ้ในเม่ือปี 2565 ขณะดาํรงตาํแหน่ง CEO GC 

มีผลการดาํเนินงานขาดทุน 7-8 ลา้นบาท จาก Stock 

Loss, NRV ขณะท่ีบริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มีกาํไร 

 

นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ ง  เ ป็ นผู ้ มี ค วาม รู้

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านพลังงาน 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ การกลัน่ปิโตรเลียมแบบ

ครบวงจร รวมถึงการกาํหนดทิศทางกลยทุธ์องคก์ร 

การพฒันาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

และการบริหารจดัการธุรกิจระหว่างประเทศและ

บริษัทในเครือ ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์

และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  ดังนั้น 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง จึงสามารถขับเคล่ือน

และผลักดันการดําเนินงานของกลุ่มปตท. ให้

เป็นไปตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ได้อย่าง

เขม้แขง็และยัง่ยนื 
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7. นายรัฐพงศ์ รัฐบุตร (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามวา่ ROE 

และ Booked value ของปตท. ในปี 2566 ท่ีผ่านมา

ทั้ง 4 ไตรมาส 

ปตท. ไม่ได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity :ROE)  รายไตรมาส ทั้งน้ี ใน

ปี 2566 อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี ร้อยละ 

10.31 และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value per 

Share :BVPS) อยูท่ี่ 39.25 บาทต่อหุน้ 

 

8.  นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 

บริษทัยงัมีการจดทะเบียนบริษทัย่อย หรือร่วมกับ

กิจการอ่ืน ท่ีจดทะเบียนบริษทัในหมู่เกาะเคยแ์มน 

หมูเ่กาะเมอร์มิวดา้ และประเทศในลกัษณะเดียวกนั

หรือไม ่ถา้มี จาํนวนก่ีกิจการ  เพราะเหตุใด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 กลุ่ม ปตท. มีบริษทัท่ีอยู่

ในหมู่ เกาะเคย์แมนจํานวน  21 บริษัท จาก

โครงสร้างเดิมของกิจการท่ีกลุ่ม ปตท. เขา้ลงทุน

ในอดีต ทั้งน้ี กลุ่ม ปตท. มีนโยบายท่ีจะไม่จดัตั้ง

บริษัทในหมู่ เกาะเคย์แมนเพิ่มเติม รวมทั้ งอยู่

ระหวา่งการศึกษาเพื่อปิดและถอนการลงทุนในหมู่

เกาะเคยแ์มนในอนาคต 

 

9. นายทวีวัฒน์ วรรณวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) ฝากคาํถามถึง 

OR ซ่ึงเป็นบริษัทลูก จากท่ีบริษัทได้ซ้ือลิขสิทธ์ิ

ในเฟรนไชร์ไก่ทอด Texas Chicken ปัจจุบนัยงัเห็น

ว่ายงัไม่มีการทาํการตลาดอย่างจริงจงัและชัดเจน 

ทั้งท่ี OR มีศกัยภาพและตลาดไก่ทอดยงัสามารถ

เติบโตได ้จึงอยากใหมี้การดาํเนินการอยา่งจริงจงั 

 ขอบคุณสําหรับคาํแนะนําจากท่านผูถื้อหุ้น OR 

ในฐานะผู ้ดําเนินกิจการ Texas chicken จะนํา

คําแนะนําไปพิจารณาดํา เนินการตามความ

เหมาะสมต่อไป 

10. นายพรีวัฒน์ พพิฒัน์สาธุกจิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ 

 สําหรับการขยาย EV Charger ในอนาคตนั้ น จะ

เป็นแบบ Fast Charge ทั้งหมดหรือไม่ 

กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายขยายการติดตั้ง EV Charger 

ทั้งในและนอกสถานีบริการนํ้ ามนั ให้ครอบคลุม

ทัว่ไทย โดยการให้บริการ EV Charger ผ่านบริษทั 

Arun Plus มีเป้าหมายมุ่งเน้นการให้บริการนอก

สถานีบริการนํ้ ามนัในรูปแบบของ Normal Charge 

(AC)  และบริษทั OR มุ่งเน้นการให้บริการทั้งใน

และนอกสถานีบริการโดยมีทั้งในรูปแบบของ Fast 

Charge (DC) และ Normal Charge (AC) 

 

11. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผูถื้อหุ้นสอบถามผ่านการ

ฝากคาํถามล่วงหนา้ว่า ปตท.ตอ้งจ่ายค่าปรับกรณีส่ง

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถ

ส่งก๊าซได้เง่ือนไข สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

ฝ่ายจัดการขอตอบเพิม่เติมจากท่ีประชุม ดังนี ้

เร่ืองดังกล่าวเกิดจากการตีความสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติและกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง 

ปตท. เคารพความเห็นของ กกพ. แต่ดว้ยท่ีผ่านมา

จากเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ทาํให้ ปตท. เขา้ใจและ
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ลาํดับ ข้อซักถาม /ข้อเสนอแนะ คําตอบ 

shortfall เป็นจาํนวนเงิน 4,300 ลา้นบาท จากการขาด

ส่งก๊ าซธรรมชาติ อ่าวไทยใน ปี  2564 - 2565 

ขอ้เท็จจริงเป็นอย่างไร ทาํไมเกิดเหตุการณ์อย่างน้ี 

แต่เวลาขอให้  ปตท. ช่วยลดค่าไฟฟ้าท่ีผ่านมา ปตท. 

ช่วยเหลือเป็นเงิน หม่ืนลา้นบาท เป็นธรรมหรือไม่ 

 

เช่ือโดยสุจริตมาตลอดว่าการคาํนวณ Pool Gas 

ไม่ต้องนําค่าปรับ Shortfall มารวมคาํนวณด้วย 

ปตท.  จึ ง เ ช่ื อว่ าได้ดํา เ นินการถู กต้อง แล ะ

สอดคลอ้งกบัสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามคาํสั่งและคาํ

วินิจฉยัอุทธรณ์ของ กกพ. นั้น ปตท. จึงไดป้ฏิบติั

ตามคาํสั่งและคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกพ. ไป

ก่อน โดยได้แจ้งขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการ

ทางกฎหมายท่ีจาํเป็นไว ้ซ่ึง ปตท. เห็นวา่กรณีน้ีมี

ความจาํเป็นและสมควรในการรักษาสิทธิของ 

ปตท. โดยการขอให้ศาลพิจารณาเร่ืองน้ีให้เป็นท่ี

ยุติ ซ่ึงหากท่ีสุดแล้วศาลมีคําวินิจฉัยอย่างไร 

ปตท. พร้อมจะปฏิบติัตามต่อไป 

 

 




